

Bản tin CGVN
Chủ Đề: Môi trường Sống
Tác giả: LM Vinh Sang
Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới
Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

<http://www.congiaovietnam.net>; congiaovietnam@gmail.com

CON ĐIỀU RƠI CHO VỰC THĂM BUỒN THÊM



Chiều nay có người quen điện thoại cho tôi báo tin anh của chị ấy bị ung thư, bác sĩ bảo những ngày cuối đời của ông ta đang cạn dần, gia đình và bệnh nhân muốn gặp Linh Mục để được chia sẻ và được an ủi khi còn có thể nhận biết. Lại thêm một hung tin nữa trong hàng loạt hung tin của những người quen biết vướng vào căn bệnh hủy diệt này. Chẳng lẽ dân tộc mình khoanh tay chờ bị xóa tên trên danh mục nhân loại?

Vào trang Google với từ khóa [đánh vào 2 chữ] “ung thư”, chúng ta thu được vô số những bài viết, những thông tin về căn bệnh quái ác đang hoành hành trên thân phận người dân Việt Nam. Hôm nay (thứ năm ngày 23-8-2018), trang ruột báo Tuổi Trẻ có bài nói về ung thư với lời đề nghị của nhiều chuyên gia về những phương cách làm giảm tỷ lệ ung thư, họ đưa ra những nhận định và những lời khuyên y học xác đáng như: theo dõi tầm soát [khám] ung thư, cải thiện lối sống cho lành mạnh, không hút thuốc, không lạm dụng rượu bia, không ăn nhiều thịt đỏ, không ăn các thức ăn nướng cháy, không ăn nhiều các thức ăn chế biến sẵn, tích cực tập thể dục đều đặn, ăn nhiều rau củ quả và ngũ cốc...

Không chỉ bài báo nói trên, trang Google còn cho ta nhiều bài khác nữa mang tính tích cực như vậy, nhưng thực tế đâu chỉ vậy, cái gốc cái nguồn lớn hơn, nguyên nhân hung hãn nhất không phải là thói quen sống, nhưng thủ phạm chính là sự ô nhiễm môi trường sống, chỉ đưa ra một chiều và đổ lỗi cho sự thiếu ý thức của người dân là lỗi lý luận không lương thiện.

Ai cho nhập [cảng] tràn lan các loại thuốc bảo vệ thực vật, ai cho bán tự do không kiểm soát các hóa chất độc hại, ai cho buôn bán các trái cây ngâm tẩm hóa chất, ai cho nhập [cảng] các trái cây và nông sản của Tàu Cộng mang mầm mống giết người?...

Ai rước các nhà máy nhiệt điện lỗi thời của Tàu Cộng về lắp đặt ở Việt Nam, ai cho xây dựng các nhà máy luyện cán thép gây ô nhiễm đất và biển, ai cho ngoại bang đào xới tan nát đất đai tổ tiên, bới tung các khoáng chất đang ngủ im trong lòng đất, tích chứa thành những trái bom bunn khổng lồ treo ngay trên đầu đất nước, ai cho xây dựng tràn lan các [nhà máy] thủy điện, tàn phá rừng đầu nguồn, tích nước bỏ khát các dòng sông vuông ruộng vùng hạ lưu?...

Ai cho xây dựng tràn lan trong các thành phố, ai ép đất thành phố tăng diện tích sử dụng, nén giao thông nghẹt thở, ai chặt hạ các cây xanh trăm tuổi để thành phố không còn một khoảng xanh tươi nào?...

Khuyên chúng tôi ăn trái cây và ngũ cốc, xin chỉ cho chúng tôi trái cây nào lành mạnh, ngũ cốc nào không hóa chất. Bảo chúng tôi tập thể dục, xin chỉ cho chúng tôi nơi nào không khí không bị ô nhiễm. Dạy chúng tôi ăn rau, xin chỉ cho chúng tôi rau sản xuất ở đâu đạt [tiêu] chuẩn vệ sinh... Nói một chiều là nói nhảm, mà nói nhảm liên quan đến sức khỏe và sinh mạng con người là bất lương!

Thế nhưng là người Ky-tô hữu, không ai mà không biết và thuộc nằm lòng Mười Điều Răn của Chúa. “Chớ giết người” là một trong những điều răn cấm kỵ nghiêm ngặt. Những tội ác kể trên và nhiều tội ác khác nữa đã có sự cộng tác ở mức độ nào của người mệnh danh tin vào Chúa? Tại sao chúng ta lại có thể an tâm lên rước lễ khi chính gia đình ta đang nhúng tay vào những tội ác đó, không phải giết một người nhưng là hủy diệt một dân tộc, tại sao các Giáo Sĩ, các Dòng Tu, lại vui mừng nhận những đồng tiền máu và phong tặng kẻ giết người hủy diệt dân tộc mình là ân nhân?

Ngày thứ năm tuần 20 Thường Niên có Lời Chúa trong sách Ê-dê-kien rằng: “... *Ta (Thiên Chúa) biểu dương sự thánh thiện của Ta nơi các người trước mặt chư dân...*” (Ed 36,23). Vậy thử hỏi chúng ta đã để lộ sự “*thánh thiện*” của Thiên Chúa cho muôn người thấy như vậy sao? Chẳng lạ gì việc truyền giáo như đang bị “đạp thẳng”, dậm chân tại chỗ và có nguy cơ thụt lùi!

Khi tôi viết những dòng chữ này, thì trên mạng xã hội đang loan đi những lời ai oán cho định mệnh của một người nghệ sĩ trẻ, đẹp, tương lai đầy hứa hẹn, chị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Lại một “con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm”!

LM VĨNH SANG,
DCCT, 23-8-2018

Tựa đề lấy từ bài hát “*Tôi ơi đừng tuyệt vọng*” của Trịnh Công Sơn. (*Theo Ephata 812*)



LTS. Xin kính báo: BBT CGVN <http://www.congiaovietnam.net> nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người khắp nơi xa gần, nên vẫn tiếp tục duy trì được chương trình “Cơm Yêu Thương”, (cung cấp phần ăn miễn phí cho một số bệnh nhân ung thư), như một cử chỉ biểu tượng, thay cho lời nguyện cầu: Xin Thiên Chúa thương xót tất cả chúng con.

Vậy, nếu Quý Vị nào có hoàn cảnh thuận tiện, xin giúp chúng tôi một tay.

Chân thành cảm ơn Quý Vị.

BBT CGVN congiaovietnam@gmail.com
http://www.congiaovietnam.net/Com_Yeu_Thuong.htm



Cơm Yêu Thương - Rice Of Love

*Cơm Yêu Thương nhân lên Tình Bác Ái
Tiếp sức người đang trong cảnh khổ đau
Xin Ôn Trên ban xuống Phép Nhiệm Mầu
An ủi những mảnh đời chưa may mắn.*



Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,

Trong số những người thân của chúng ta. Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này...

Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, photocopy và gửi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gửi cho những ai chưa có sử dụng internet.

Xin chân thành cảm ơn

congiaovietnam@gmail.com

<http://www.congiaovietnam.net>



Nguồn: Internet eMail by congiaovietnam@gmail.com chuyển